

*Đắk Nông, ngày 22 tháng 6 năm 2020*

Số: 1319/BC-SLĐTBXH

**BÁO CÁO**  
**Công tác Khoa giáo 06 tháng đầu năm 2020**

Thực hiện Công văn số 2268-CV/BTGTU ngày 10/6/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông về việc báo cáo công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020. Sở Lao động – TB&XH báo cáo tình hình triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

**1. Thực hiện quy chế phối hợp trong thực hiện chế độ thông tin tuyên truyền, giải quyết những bức xúc trong nhân dân**

- Công tác phối hợp phổ biến, quan triệT, tuyên truyền các văn bản mới của Trung ương và địa phương về lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội được lãnh đạo Sở đặc biệt quan tâm. Các văn bản mới thuộc chức năng quản lý của Sở được thực hiện đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung lên Trang thông tin điện tử của Sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu. Đồng thời được thông báo dưới dạng văn bản và tổ chức phổ biến bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tế. Định kỳ báo cáo việc triển khai văn bản QPPL của Trung ương và địa phương qua Sở Tư pháp.

+ Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động, trong Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động (01-30/5) phối hợp với các đơn vị liên quan đã treo 60 băng rôn tuyên truyền và 50 băng rôn đuôi nheo tại trung tâm các huyện, thành phố;

+ Phối hợp với Báo gia đình và trẻ em; Báo Lao động xã hội của Bộ Lao động – TB&XH tuyên truyền về chính sách giảm nghèo, Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 50.000.000 đồng. Tuyên truyền băng rôn treo trên các trục đường chính tại các huyện, thành phố nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy; ngày Quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6);

+ Nhân Tháng hành động vì trẻ em treo 108 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục đường chính tại Thành phố Gia Nghĩa và các huyện Đắk Song, Đắk G'Long, Đắk R'Lấp; thi công, lắp đặt 110 biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao, hồ, sông, suối trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk G'Long;

- Việc tổ chức các hoạt động truyền thông, nhất là công tác tuyên truyền đấu tranh trên không gian mạng và nắm bắt tình hình dư luận xã hội trên lĩnh vực phụ trách.

+ Thực hiện Kết luận số 631-KL/BTGTU ngày 08/4/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng Kế hoạch số 930/KH-SLĐTBXH ngày

11/5/2020 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền đấu tranh trên không gian mạng năm 2020.

+ Sở Lao động – TB&XH luôn xác định giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, gắn đồng bộ với công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát; Sở luôn làm tốt công tác đối thoại với tổ chức, công dân và phối hợp tích cực với các đơn vị liên quan nên đã góp phần giải quyết kịp thời những bức xúc, vướng mắc trong nhân dân, ngăn chặn và hạn chế xảy ra điểm nóng về tư tưởng của nhân dân liên quan đến công tác Lao động – TB&XH. Từ đó, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Duy trì đường dây nóng, số điện thoại của Thanh tra Sở trên Trang thông tin điện tử. Trong 06 tháng đầu năm 2020, không có tình trạng đơn thư kéo dài liên quan đến lĩnh vực Sở quản lý.

## **2. Đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 06 tháng đầu năm trên các lĩnh vực khoa giáo**

- Kết quả: *(Biểu mẫu tổng hợp số liệu thực hiện các chỉ tiêu kèm theo)*

- Về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Sở đã ban hành và tham mưu cấp trên ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng chống đại dịch Covid-19, đặc biệt là tham mưu thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng theo: Nghị quyết số 42/NQ-CP CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

- Về khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác giáo dục nghề nghiệp

Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả giáo dục nghề nghiệp theo cơ chế thị trường, gắn với nhu cầu xã hội, giải quyết việc làm, theo yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương và xây dựng nông thôn mới; đa dạng hóa hình thức dạy nghề phù hợp với đối tượng học nghề, yêu cầu sản xuất, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xuất khẩu lao động; tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp trong đào tạo nghề cho người lao động; thực hiện cơ chế dạy nghề theo hợp đồng đào tạo hoặc đặt hàng giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đổi mới công tác rà soát nhu cầu đào tạo nghề và xây dựng kế hoạch đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Từng bước kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; phát triển đội ngũ giáo viên đạt chuẩn; phát triển chương trình, giáo trình dạy nghề đáp ứng yêu cầu thực tiễn của sản xuất, kinh doanh và tiến bộ khoa học công nghệ; thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề như: kiểm định chất lượng dạy nghề, Hội thi tay nghề toàn quốc. Tuyên truyền thay đổi nhận thức xã hội về học nghề, lập nghiệp, thông tin hiệu quả hoạt động giáo dục nghề nghiệp, kết quả đào tạo nghề; đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho người học nghề và phối hợp phân luồng học sinh sau THCS và THPT;

xây dựng dự báo nhu cầu đào tạo nghề chính xác, kịp thời phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch tuyển sinh. Nâng cao chất lượng dạy và học tại trường Trung cấp và Cao đẳng; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của Nhà trường để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao cho địa phương.

3. Sở đã tham gia góp ý xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, tham gia đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2015 – 2020 và đề xuất, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2020 – 2025 thuộc lĩnh vực của ngành tham mưu quản lý, phụ trách.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020**

Đảm bảo an sinh xã hội, tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống của người dân; trợ giúp có hiệu quả cho người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của tỉnh sau khi đại dịch Covid – 19 được khống chế. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp.

1. Đẩy mạnh các giải pháp về tạo việc làm như tuyên truyền công tác việc làm tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm cho khoảng 10.368 lượt lao động; trong đó xuất khẩu lao động là 103 người; từ nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm, hỗ trợ tạo việc làm thêm cho khoảng 2.222 lượt người; số lao động tìm được việc làm thông qua tư vấn, giới thiệu việc làm là 160 lượt người. Theo dõi, quản lý tốt tình hình lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và người lao động của tỉnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2. Tổ chức đào tạo nghề cho 1.950 người, triển khai kiểm tra, giám sát công tác đào tạo trình độ sơ cấp nghề và đào tạo nghề dưới ba tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tham mưu thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án nghề công tác xã hội và Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020. Triển khai đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn một số huyện; khảo sát nhu cầu học nghề và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề năm 2021. Tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2020.

3. Phấn đấu đến cuối năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh còn dưới 7%, góp phần cùng với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội khác thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đề ra: *“Đến năm 2020 đưa Đắk Nông, thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển”*; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về tiêu chí thu nhập được hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định để tăng thu nhập; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về các dịch vụ xã hội cơ bản sẽ được hỗ trợ một phần để từng bước cải thiện và tiếp cận các dịch vụ về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo được tập trung nguồn lực, đầu tư hỗ trợ phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo một cách bền vững.

4. Triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với Người có công với cách mạng, phấn đấu tất cả người có công với cách mạng trên địa bàn được hưởng

đầy đủ chính sách ưu đãi của Nhà nước. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm, xây dựng phương hướng, giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương. Phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn tỉnh làm việc tốt nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020). Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020).

5. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2020, phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2020. Tổ chức và tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết trung thu. Tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Đắk Nông năm 2020. Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; năng lực cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em về bảo vệ trẻ em. Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới. Tập huấn nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về Bình đẳng giới. Tham mưu tổ chức Tháng hành động vì đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020.

Trên đây là báo cáo Công tác khoa giáo 06 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020 của Sở Lao động - TB&XH./.

***Nơi nhận:***

- Ban Tuyên giáo TU;
- Ban GD Sở;
- Các phòng: LĐVL&GDNN, TE&BDG, BTEXH&PCTN, NCC;
- Lưu: VT, VP (D).

**GIÁM ĐỐC**

**Huỳnh Ngọc Anh**